



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวปวีณา จินดาเรือง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๙๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๙๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๒	นางสาวอุทุมพร ไชยวงศ์ทอน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๙๐๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๙๐๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	นางสาวรุจิกาญจน์ พรมแสน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายอุทัย ประดิษฐ์พานุกา)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอุทุมพร ไชยวงศ์ทอน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)(ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๐๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ ๒)</li> <li>- ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล</li> <li>- อายุราชการ ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึง ๕ ส.ค. ๒๕๕๙)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึง ๕ ส.ค. ๒๕๕๙)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือ เทียบเท่า เป็นเวลา ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึง ๕ ส.ค. ๒๕๕๙)</li> <li>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๘๐๓</li> </ul>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๘</li> </ul>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอุทุมพร ไชยวงศ์ทอง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน แพทย์บาลีวิชาชีพรักษานาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๙๐๒)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดแก้ไขภาวะตาเขเข้าด้านใน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยเด็กเพศชาย อายุ ๔ ปี ๓ เดือน มารดาสังเกตพบว่าผู้ป่วยมีอาการตาเขเข้าด้านในทั้ง ๒ ข้าง จึงพามาพบจักษุแพทย์ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุวิทยา หลังจากแพทย์ได้ตรวจร่างกายจึงได้นัดหมายให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลใน วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. เพื่อเตรียมผู้ป่วยรับการผ่าตัดแก้ไขภาวะตาเขเข้าด้านใน ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้การพยาบาลเพื่อระงับความรู้สึกโดยการประเมินผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึกที่หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก วางแผนให้การระงับความรู้สึก พบว่าผู้ป่วยรูปร่างผอม มีตาเขเข้าด้านในทั้ง ๒ ข้าง น้ำหนักตัว ๑๗ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๒๐ เซนติเมตร ไม่มีโรคประจำตัว โดยแนะนำให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนของ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ข้อมูลแก่มารดาของผู้ป่วยเกี่ยวกับการระงับความรู้สึก และการดูแลภายหลังการระงับความรู้สึก จัดเตรียมอุปกรณ์ชุดดมยาสลบสำหรับเด็กและยาพร้อมใช้ก่อนให้การระงับความรู้สึก ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ น. ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายใส่ท่อช่วยหายใจขนาด ๕.๕ ชนิดมีกระเปาะลม (Oral RAE endotracheal tube No.๕.๕ cuff) และเผื่อระงับระหว่างการระงับความรู้สึกตลอดการผ่าตัด มีสัญญาณชีพปกติ ผู้ป่วยฟื้นจากยาระงับความรู้สึก สามารถถอดท่อช่วยหายใจออกได้ ส่งต่อการดูแลหลังการระงับความรู้สึก ที่ห้องพักฟื้นเวลา ๑๐.๐๐ น.ไม่เกิดภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น มีสัญญาณชีพปกติ มีค่าความดันโลหิต ๑๑๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๑๐๐ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงอยู่ระหว่าง ๙๘-๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในห้องพักฟื้นได้ให้การดูแลร่วมดูแลผู้ป่วย ทำให้มารดาคลายความกังวลต่อสภาวะของผู้ป่วย ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย จำนวน ๑ ครั้ง ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก มีอาการปวดแผลผ่าตัดเล็กน้อย ได้รับยาตามแผนการรักษา แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. รวมเวลาในการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด ๓ วัน นัดผู้ป่วยตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุวิทยา วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. เพื่อติดตามผลการรักษา

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการระงับความรู้สึกได้รับการดูแลก่อน ขณะและหลังได้รับการระงับความรู้สึกด้วยความปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

๒. ผู้เสนอผลงานได้พัฒนาสมรรถนะในการให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขตาเขเข้าด้านใน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก  
ในหน่วยงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตากสิน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่วิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลตากสินในการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลดอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สามารถป้องกันได้ในการระงับความรู้สึกเด็ก
๒. วิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และลดระยะเวลาในการออกมาหิบบอุปกรณ์เพิ่มเติม
๓. ทำให้การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กประจำหน่วยงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตากสิน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น